



ม.แม่ฟ้าหลวง
จับมือ ทต.จันจว้า
อนุรักษ์ >6
'เวียงหนองหล่ม'
ต้นท้องเที่ยวสายมู



รายงานพิเศษ

● อังคณา จิรดา
เขียนราย

ม.แม่ฟ้าหลวง จับมือ ทต.จันจว้า อนุรักษ์ 'เวียงหนองหล่ม' ต้นท้องเที่ยวสายมู

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ เทศบาลตำบล (ทต.) จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดให้มี พิธี "ฟื้นใจเวียงหนองด้วยศรัทธา สืบชะตาป่าต้นอัน" ณ ปางควาย หมู่บ้านป่าสักหลวง ต.จันจว้า ภายในพื้นที่ "เวียงหนองหล่ม" ซึ่งมีการอนุรักษ์พืชเรียกว่า "ต้นอัน" ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการทำของขลังด้วย ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายป่าไผ่กางแต่อยู่ในน้ำจืด และเคยมีอยู่อย่างหนาแน่นในเวียงหนองหล่ม โดยในพิธีมีการทำบุญพระสงฆ์ และมีการสืบชะตาป่าต้นอัน ขบวนการบูรณะอนุรักษ์อำเภาจันจว้า



นาคนันท์สิงหนวัติซึ่งเคยตั้งอยู่ที่เวียงหนองหล่มดังกล่าวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีการกล่าวอองการฟื้นใจเวียงหนอง บิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่อนุรักษป่าต้นอัน ดังกล่าวด้วย

จากนั้นนายทองศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจัน

จว้า ในฐานะประธานในพิธี และ รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการวิจัยภูมิทัศน์ของตำนานพื้นที่แอ่งเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะได้ร่วมกันประกาศให้เวียงหนองหล่มเป็น "สถานะบุคคลทางวัฒนธรรมเวียง

หนองหล่ม" โดยมีสัญลักษณ์เป็นการการผูกผ้าบนเสาใจเมืองเวียงหนองที่ตั้งอยู่ตรงพื้นที่อนุรักษป่าต้นอันดังกล่าวพร้อมมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่แห่งนี้จะได้รับการอนุรักษ์ต่อไป

นายทองศักดิ์ กล่าวว่า เวียงหนองหล่มมีตำนานและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมทั้งมีธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำและต้นไม้คือ ต้นอันที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการบุกรุกจนกลาย

เป็นปัญหาที่หมักหมม ดังนั้นทางท้องถิ่นจึงยินดีอย่างมากที่ทาง มฟล.ได้เข้าไปร่วมในการอนุรักษ์เพราะพื้นที่แห่งนี้รายล้อมด้วยประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากถึง 90% เดิมมีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ แต่เพราะแนวเขตไม่ชัดเจนทำให้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 15,000 ไร่ รวมทั้งยังมีคดีฟ้องร้องกันระหว่างเทศบาลและเอกชนที่พยายามจะเข้าไปครอบครอง



อีกกว่า 3-4 ราย

รศ.ดร.พลวัฒน์ กล่าวว่า การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นร่วมกันฟื้นฟูเวียง

หนองล่อง และหลังจากนี้ก็จะร่วมกับชาวบ้านในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะเวียงหนองล่องถือเป็นสถานที่ที่มีตำนานและประวัติศาสตร์ ชาวบ้านก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ “สายมู” จะสามารถควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เวียงหนองล่องในอนาคตได้เป็นอย่างดี

“เวียงหนองล่อง” มีตำนานว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติและในวันเสาร์ เดือน 7 แรม 7 ค่ำ พ.ศ.1003 หรือมากกว่า 1,500 ปีมาแล้ว ชาวบ้านได้จับปลาไหลเผือกแล้วนำมาแบ่งกันกินยกเว้นแม่หม้ายคนหนึ่ง ต่อมาเมืองได้ล่มสลายลงกลายเป็นหนองน้ำ มีเพียงแม่หม้ายคนดังกล่าวที่รอดตายปัจจุบันยังมีเกาะอยู่กลางน้ำเรียกว่าเกาะแม่หม้าย

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต ขณะที่ในยุคปัจจุบันมีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์เลี้ยงกระบือหรือควาย ทำประมง ฯลฯ แต่ก็มีเอกชนซึ่งบางรายเป็นรายใหญ่และมีนามสกุลชื่อดังเข้าไปถือครองโดยรอบ



เวียงหนองล่อง หลังเกิดการฟ้องร้องบางรายยอมคืนที่ดินให้กับเทศบาลแต่บางรายยังสู้คดีกันอยู่